

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.68 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 32.60- 32.70 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.68 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดท้ายตลาดวันทำการก่อน 32.71 บาท เงินบาทมีแนวโน้มทรงตัวตามทิศทางดอลลาร์ฯที่ปรับอ่อนค่าลงมาบ้าง คาดกรอบระหว่างวัน 32.60 -32.70 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า ตามปัจจัยหลัก 2 เรื่อง คือ จากการปรับอ่อนค่าลงของดอลลาร์ฯ เมื่อเทียบกับสกุลหลักอื่น แม้ว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ ที่ออกมาล่าสุดจะปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 18 เดือน บวกกับช่วงสายวานนี้ นายวิโรท สติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ซึ่งพูดต่างออกไปจากสัปดาห์ก่อน โดยระบุว่า ความจำเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทยไม่มากเหมือนประเทศอื่นในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ (EM) เนื่องจากไทยมีกันชนด้านเศรษฐกิจต่างประเทศที่ดี ตลาดบอนด์ก็มีฟันด์โฟลว์ไหลเข้า การส่งออกยังเติบโตดี เงินบาทปรับแข็งค่า

* จากมุมมองดังกล่าวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้เงินบาทที่เคยเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า กลับมาปรับอ่อนค่าลงมาบ้าง

"การเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างชัด โดยทิศทางค่าเงินบาทวันนี้ น่าจะทรงตัวเคลื่อนไหวตามทิศทางดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับสกุลอื่น มีการรายงานตัวเลขจีดีพีที่ปรับจาก 4.1% เป็น 4.2% ใน Q2/18 แต่มีข่าวเรื่องเบริกซิตีมีข้อเสนอที่น่าจะเจรจกันได้ ส่งผลให้ดอลลาร์ฯอ่อนค่าลง แต่เป็นการอ่อนค่าที่เบาบางลง ขณะที่เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ส่วนเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นประมาณ 1.2% ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ฯอ่อนค่าลง คาดกรอบ 32.60 - ฟ32.70 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ฯ วันนี้อยู่ที่ 94.56 จากวานนี้ 94.75

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,067.97 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 898.03 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.679 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้